
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

     1. พ.ร.บ.กัญชาฯ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, 
ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., เดลินิวส์) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคฯ ต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ไม่
ผ่านในสภาฯ ชุดนี้ เพราะต้องการนำไปใช้หาเสียงว่า เป็นการพูดกระทบพรรค เราเป็นคนเสนอจะไม่อยากให้ผ่านได้อย่างไร 
นอกจากน้ียังย้ำว่ากัญชาทางการแพทย์หากมีการใช้อย่างถูกต้อง ในเรื่องที่ถูกกฎหมายก็จะเกิดความปลอดภัย แต่หากนำไปใช้
ในทางที่ผิด แน่นอนว่ามีกฎหมายต่างๆ รองรับเรื่องนี้อยู่ มีทั้งค่าปรับและจำคุก เชื่อว่าหลายคนไม่อยากเสี่ยง ฉะนั้น ขอให้
ประชาชนใช้กัญชาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ข้อเสนอให้เลื่อนร่างกฎหมายอื่นขึ้นพิจารณาแทนร่าง พ.ร.บ.
กัญชาฯ ว่าเป็นร่างกฎหมายที่คณะกมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ไม่สามารถเลื่อนวาระอื่นขึ้นมาซ้ำได้ หากร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ 
พิจารณาไม่เสรจ็หรือเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองร่างก็ต้องตกไป ซึ่งเข้าใจว่าวุฒิสภาก็สนใจอยู่หลายประเด็น อาจต้องใช้เวลา ไม่
น่าทันท่ีจะประกาศใช้ในสมัยประชุมนี้ 
     นายสมชาย แสวงการ วิปวุฒิสภา เผย สภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ผ่านไปได้เพียง 18 มาตรา จาก 95 มาตราว่า 
ไม่เห็นโอกาสที่วุฒิสภาจะได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวให้เป็นกฎหมายบังคับใช้ได้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ผ่านมา
ให้วุฒิสภาพิจารณา หากเป็นเช่นนั้นจะทำให้เกิดช่องว่างของสุญญากาศกัญชาเสรี   
     นายพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เผย การถกเถียงในสภายังไม่ทำให้สังคมกระจ่างชัดถึง
อนาคตของกัญชาไทยที่เป็นทั้งความมั่นคงทางด้านยาและสุขภาพทุกระดับ การคงไว้และการพัฒนาภูมิปัญญาไทยในการใช้
กัญชา การใช้เป็นทางออกของยาเสพติด เช่น ยาบ้า และโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจ 
      นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... และเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย 
กล่าวว่า ภาพอนาคตสำคัญยิ่งต่อการออกแบบกัญชาไทยว่ากัญชาในประเทศนี้จะดำเนินบนเส้นทางใด การสร้างทิศทางของ
กัญชาย่อมเกิดขึ้นจากการจุดประกายและการแสวงหาความรู้ การเสนอภาพลบของสื่อทำให้ประชาชนยิ่งห่างไกลจากความ
เข้าใจกัญชาที่แท้จริง นำมาสู่ความลังเลสงสัย ทำให้เกิดความกลัว และเป็นอุปสรรคสำคัญของการกำหนดกลไกและภาพ
อนาคตที่ถูกต้องของกัญชา 
     2. วอนแยกแยะข้อเท็จจริง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ถูกเช่ือมโยงถึงกัญชา ย้ำว่า
จะต้องมีการวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถี่ถ้วน เมื่อมีการสอบสวนข้อมูลชัด ๆ ก็กลายเป็นอีกเรื่อง     
ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ขาดความเชื่อมั่นในนโยบายกัญชาทางการแพทย์ได้  
     3. งานวิจัยกัญชาในสหรัฐฯ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ 
     - งานวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า เด็กอเมริกันอายุต่ำกว่า 6 ขวบที่กินกัญชาเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจเพิ่มขึ้นนับพัน ผ่านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผสมกัญชาให้ดูน่าดึงดูดใจ เช่น เยลลี่ ช็อกโกแลต มันฝรั่งทอด โดยที่รัฐบาลกลางยังไม่มีการออกกฎหมาย
ควบคุมเรื่องนี้ 

- 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. มาตรการรับนักท่องเท่ียวจีน  
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, 
ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, isaranews) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้เดินทางเข้าประเทศจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า อาจารย์แพทย์หลายคนได้ออกมาโพสต์ข้อมูลเพื่อให้ความมั่นใจแก่คนไทยถึง
การจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความเช่ือมั่น ส่วนการให้วัคซีนแก่นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติจะมีการเก็บ

- 
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ค่าใช้จ่าย ยืนยันว่าไทยมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวท่ัวโลก โดยไม่มีการจำกัดโซนนิ่ง ไม่เจาะจงว่าเป็นประเทศใด หากมี
ประเด็นเช้ือกลายพันธุ์เช้ือใหม่เข้ามา กรมควบคุมโรคจะมีการรายงานติดตามอย่างใกล้ชิดและทุกอย่างมีมาตรการทาง
การแพทย์ ซึ่งขณะนี้มีการติดตามสถานการณ์ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ส่วนในกรณีที่ประเทศใดมีข้อกำหนดพิเศษข้ึนมา เช่น 
ต้องตรวจ RT-PCR ให้นักท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับประเทศ นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการ
รักษาโรคโควิด 19 ก่อนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เท่าเทียม เป็นธรรมทั้งประเทศที่เปิดรับ
นักท่องเที่ยวและประเทศต้นทาง และก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยนักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมกันนี้ในท่ี
ประชุมได้มีการนำเสนอขอความร่วมมือให้โรงแรมที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจัดซุ้มอำนวยความสะดวกสำหรับตรวจ RT-PCR ด้วย 
     - ทั้งนี้ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และ ก.การท่องเที่ยวฯ จะเดินทางไปตรวจความพร้อมและเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดความสะดวกปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวและคนไทยทุกคน ในวันที่  12 ม.ค. ยืนยันทุกฝ่ายมีความพร้อม และ
กรุงเทพมหานครก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนการเตรียมความพร้อมในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว ได้สั่งการสาธารณสุขเพิ่ม
ศักยภาพภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทั้งสถานพยาบาล Hospitel พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ผู้บริการ 
อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและคมนาคม ให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลเคร่งครัด 
     - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เผย อาจจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนชุดแรกที่เดินทางถึงไทยใน
เที่ยวบินแรก 9 ม.ค. โดยสายการบินเซียะเหมินแอร์ไลน์ท่ีบินตรงจากจีนมาสุวรรณภูมิ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, 
ไทยโพสต์) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายรองรับนักท่องเที่ยวเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาโดยไม่ได้
เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่ง ยึดตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และกฎหมายในประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า  
1. มาตรการต่าง ๆ จะยึดหลักของประเทศไทย ยึดความปลอดภัยของผู้เดินทางและคนในประเทศ 2. การระบาดดูจากเชื้อ
โรค จะเห็นว่าโอมิครอนไม่ได้เปลี่ยนสายพันธุ์มาเกือบปีแล้ว ขณะที่ภูมิคุ้มกันของคนไทยและทั่วโลกที่มีต่อเช้ือก็ค่อนข้างสู ง  
3. ไทยมีระบบจัดการของสาธารณสุข ทั้งการเฝ้าระวัง เวชภัณฑ์รักษา และ 4. การประเมินมาตรฐานของไทย คือ 
นักท่องเที่ยวจะต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้ว ตรงกับมาตรการขององค์การอนามัยโลก ส่วนประเทศใดมีมาตรการเพิ่มเติมเรา
ก็ยินดี แต่หากตรวจแล้วพบเป็นผลบวกจะต้องเข้าระบบการรักษา มีค่าใช้จ่าย ย้ำสำหรับคนในประเทศไทยขอให้มารับวัคซีน
โควิด 19 อย่างน้อยคนละ 4 เข็ม ส่วนสถานประกอบการในจังหวัดท่องเที่ยวเข้มงวดมาตรการ SHA Plus และให้พนักงานทุก
คนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น 
     2. โมเดล “รพ.วิถีใหม่รับมือโควิด-โรคระบาด” 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์acnews 
     - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. โดยกองแบบแผน ดำเนินการโครงการแนวทางการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพปกติวิถีใหม่ ตามการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิ บัติงานการให้บริการทาง
การแพทย์ (New normal medical service) โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ
และเจ้าหน้าที่ (2P Safety) การลดความแออัดของการรับบริการ และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของประชาชน 
เพื่อให้ รพ.มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดต่างๆ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
กองแบบแผนได้วิเคราะห์เก็บข้อมูลดำเนินการสำรวจใน 3 รพ. ได้แก่ ระดับโรงพยาบาลชุมชน รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
จ.ราชบุรี ระดับโรงพยาบาลทั่วไป รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และระดับโรงพยาบาลศูนย์ รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อให้
คำแนะนำในการดำเนินการให้มีมาตรฐานในการป้องกันโควิด 19 ใน รพ.ภาครัฐ 
     - ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการสำรวจ รพ.ทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นท่ีใช้
สอยเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด 19 ไปแล้วบางส่วน ส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โดยกองแบบแผนได้ให้คำแนะนำกับ รพ. ในการจัดการกับแผนกต่าง ๆ ดังนี้ 1.แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ต้องแยก
ทางเข้า-ออก แบ่งเป็นพื้นที่การให้บริการหลัก 3 ส่วน คือ พื้นที่คัดกรอง พ้ืนที่ปกติ และพื้นที่เสี่ยง 2.แผนกผู้ป่วยนอก ควร
แยกพ้ืนท่ีคัดกรองออกมาภายนอกอาคาร ใช้การระบายอากาศแบบธรรมชาติ และ 3. คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ 
เปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เพื่อคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์โควิด 19 แยกผู้ป่วยตามความ
เสี่ยง ดูรายละเอียดโครงการฯได้ทางเว็บไซต์กองแบบแผน dcd.hss.moph.go.th หรือติดต่อสายด่วน สบส. 1426   
     3. เฝ้าระวังสายพันธุ์ BQ.1-BQ.1.1 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ 
     - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ  เตือนเฝ้าระวังโควิดสายพันธ์ุ 
BQ.1-BQ.1.1 ระบาดรอบใหม่ หลังกำลังที่กำลังแพร่เช้ืออยู่ในทางตะวันตก อเมริกา และยุโรป 
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          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

โครงการ Medical Hub และ Specialised Expo 2028 
     สื่อนำเสนอ :  เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus, Thebangkokinsight, acnews, thaigov, hfocus)   
     - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย สธ.พร้อมเดินหน้า 2 โครงการสำคัญของรัฐบาล คือ Medical Hub และ Specialised 
Expo 2028 ท่ีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องท่องเที่ยวทั่วโลก โดยชูระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง มุ่งสร้าง
แรงกระเพื่อมระบบเศรษฐกิจสุขภาพ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการและสร้างรายได้ให้กับคนไทย โดย สธ.ได้รับการ
สนับสนุนจาก ก.คลังมอบที่ดินของกรมธนารักษ์ 116 ไร่ บนพื้นท่ีหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และเริ่มต้นงบประมาณ 100 กว่า
ล้านบาท ในการทำโครงสร้างพื้นฐาน   ส่วนกรณีที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ท่ี
จังหวัดภูเก็ต มี 5 ประเทศเข้าแข่งขัน คือ เซอร์เบีย สเปน สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และไทย จะทราบผล มิ.ย. 66 โดย
ประเทศท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานจะต้องได้คะแนนเสียง 2 ใน 3 

- 

สธ.หนุนผู้ประกอบกิจการ-ผู้สัมผัสอาหาร พัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 
     สื่อนำเสนอ :  เว็บไซต์ (สยามรัฐ)   
     - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ จ.
ระยอง พร้อมสาธิตการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกต้อง รวมถึงการทำ CPR และวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า 
AED 

- 

สธ.มอบของขวัญปีใหม่ 2566 เปิด “คลินิกผู้สูงอายุ” ใน รพ.ทุกระดับ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย, ผจก., mcot, thebangkokinsight, thereporters, thaimlmnews) 
    - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในโอกาสปีใหม่ 2566 นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ. ได้
มอบนโยบายให้ดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ โดยกรมการแพทย์ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข และรพ.
ในสังกัด สป.สธ. รับผิดชอบด้านการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงในกลุ่มอาการสูงอายุหรือโรคที่เป็น
ปัญหาสำคัญ เข้ารับการดูแลรักษาที่ “คลินิกผู้สูงอายุ”ในรพ.ทุกระดับ พร้อมทั้งร่วมมือกับ สปสช. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
แก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคตอ่การดำเนินชีวิตผู้สงูอายุ ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม อายุยืนอย่าง
มีคุณภาพ 

- 

ออกแบบสถานบริการสุขภาพปกติวิถีใหม่  
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thejournalistclub, acnews) 
    - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมตามการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติงานการให้บริการทางการแพทย์  โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ การลดความแออัดของการรับบริการ และความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการของประชาชน  เพื่อให้ รพ.มีความ
พร้อมในการรับมือกับโรคระบาดต่าง ๆ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- 

หวานน้อยสั่งได้ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน บ้านเมือง สำนักข่าวอิศรา thereporter acnews) 
     - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด หรือผู้พัฒนาและ
ให้บริการแอปพลิเคชัน "Robinhood" รณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดี พร้อมรับนโยบายหวานน้อยสั่งได้ และเมนูชูสุขภาพ ให้
ประชาชนเลือกและสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย และเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ผ่านแอปพลิเคชัน"Robinhood" 

- 

กรมแพทย์แนะไหว้พระทำบุญ 
    สื่อนำเสนอ :  นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด) 
    - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การไหว้พระทำบุญ ถือเป็นประเพณีของชาวไทยปฏิบัติมา
แต่โบราณ และยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงยุคปัจจุบัน ขอแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย
จากโรคโควิด-19 ท่ีกลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง 
     - นพ.อภิชัย สิรกุลจิรา ผอ.โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเดินทางพาครอบครัวไปทำบุญไหว้พระ ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และการปฏิบัติตนสวดมนต์หรือไหว้พระ ควรเตรียมร่างกายให้พร้อม เนื่องด้วยเป็นกิจกรรม
ที่ต้องนั่งเป็นเวลาพอสมควร ควรสลับท่านั่งระหว่างการนั่งพับเพียบกับการนั่งขัดสมาธิ เพื่อช่วยลดการกดน้ำหนักและคลาย
กล้ามเนื้อ ก่อนการสวดมนต์ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย เน้นผักและ ผลไม้ เพื่อให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและ
หลังจากการสวดมนต์ควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสภาพ  สำหรับผู้สูงอายุ แนะนำให้นั่งเก้าอี้แทนการนั่งกับ
พื้น เพื่อลดอาการปวดเข่า  
 

- 
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ภาระงานของแพทย์ 
    สื่อนำเสนอ :  เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ  
    - เสนอบทความ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันมีแพทย์ประมาณ 38,000 คน ขณะที่ประเทศอื่นที่มี
จำนวนประชากรใกล้เคียง มีแพทย์อยู่หลักแสนคน และข้อมูลในปี 2564 พบว่า สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรไทยอยู่ที่แพทย์ 1 
คนต่อการดูแลประชากร 1,680 คน ขณะที่องค์การอนามัยโลก ระบุว่าสัดส่วนที่เหมาะสม ควรอยู่ที่แพทย์ 1 คนต่อการดูแล
ประชากร 1,000 คน และจาก Agenda.co.th มีข้อมูลแยกรายจังหวัดที่น่าสนใจ พบว่า จ.บึงกาฬ มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อ
ประชากร 6,018 คน จ.หนองบัวลำภู 1 คนต่อประชากร 4,710 คน, จ.กาฬสินธุ์ 1 คนต่อประชากร 4,081 คน ขณะที่แพทย์
กรุงเทพฯ แบกรับภาระน้อยท่ีสุด มีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อจำนวนประชากรเพียง 515 คนเท่านั้น 
     - จากข้อมูลพบว่าจังหวัดห่างไกลมีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ที่สูง การสาธารณสุขกระจุกตัวอยู่ที่เมืองใหญ่ ขณะที่ยังไม่
สามารถเร่งผลิตแพทย์ให้ทันในระยะเวลาอันสั้น เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยการผลักดันด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศด้าน
การแพทย์ หรือ MedTech อย่าง Telemedicine หรืออุปกรณ์ IoT ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่างๆ ยกระดับให้เป็น
วาระแห่งชาติ เพราะสามารถเร่งให้เกิดการกระจายการเข้าถึงทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงได้ในระยะเวลา
อันสั้น ช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์เฉพาะทาง ให้แพทย์มีเวลาดูแลผู้ป่วยท่ัวถึงมากขึ้น และเร่งขยายบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน
สู่พื้นที่ต่างจังหวัด โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนไปยังจังหวัดเป้าหมาย  

- 

ยาทีเนคทีเพลส" เป็นยาตัวแรกรักษาหัวใจขาดเลือด 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, newtv.)   
      - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เร่งถกอนุฯ พัฒนาบัญชียาหลักฯ ปรับเง่ือนไขให้ "ยาทีเนคทีเพลส" เป็นยา
ลำดับแรก สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน กรณีต้องสวนหัวใจและเปิดหลอดเลือด หรือในหน่วยบริการที่ไม่
สามารถสวนหัวใจได้ก็ฉีดยาทีเนคทีเพลส แล้วส่งต่อไป รพ.ที่ทำได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า โดยเฉลี่ยผู้ป่วยที่
ต้องรับยาละลายลิ่มเลือดแต่ละปีอยู่ที่ 5,000 ราย ถ้ามีการปรับเง่ือนไขผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้ยาตัวใหม่ที่มีประสิทธิผล มีความ
ปลอดภัยกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม การปรับเง่ือนไขการจ่ายชดเชยยังมีความขัดแย้งกับข้อบ่งช้ีของบัญชียาหลักแห่งชาติ สปสช. 
จึงต้องหารือในเชิงวิชาการร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติให้ได้ข้อสรุปภายในวันท่ี 15 ม.ค. 2566 

- 

ปิดฉาก 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) , เว็บไซต์ (แนวหน้า ,thairath, tnnthailandม isranews) 
     - นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัด มท. ในฐานะประธานประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน สะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค.65–4 ม.ค.66) เกิด
อุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 2,437 คน ผู้เสียชีวิตรวม 317 ศพ จ.ที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ สุราษฎร์ธานี  
จ.ที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย จงัหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 5 จ. 
ได้แก่ นราธิวาส บึงกาฬ พังงา สตูล และสุโขทัย ส่วนคุมประพฤติเมาขับ 7 วัน รวม 8,567 คดี จ.ร้อยเอ็ด สูงสุด 

- 

ข่าวปลอม 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thainewsonline  
    - สถาบันประสาทวิทยาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่าผู้ที่เป็นโรคไมเกรน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกมากกว่า
คนปกติถึง 46% พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันบอกว่าไมเกรนจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหลอด
เลือดสมองแตก ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และไม่ส่ง รือแชร์ข้อมูลต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. 
    - อย. เผย จากท่ีมีการแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพโดยระบุว่าล้างไขมันในลำไส้ ด้วยชามะละกอ ตรวจสอบข้อมูลพบว่าไม่
เป็นความจริง เพราะไม่มีข้อมูลการศึกษาว่าชามะละกอสามารถล้างลำไส้ เพื่อกำจัดไขมันหรือสารพิษต่าง ๆ ได้  
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight 
    - ตามที่ได้มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องดื่มน้ำอัดลมเสี่ยงเป็นมะเร็ง  ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จและชี้แจงว่า ยังไม่มีรายงานการวิจัยที่จะยืนยันได้ว่าการบริโภคน้ำอัดลมจะ
ทำให้เกิดมะเร็ง 

- 

หนุนโครงการ “เด็กไทยว่ายน้ำได้” 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน 
     - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กดยช. ได้เห็นชอบแนวทางการลดปัญหาการ
เสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาวชนไทย ได้ดำเนินโครงการ “เด็กไทยว่ายน้ำได้” เพื่อให้เด็กมีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
ที่ถูกต้องสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการ
จมน้ำของเด็ก สอดรับกับมติสมัชชาสหประชาชาติที่ต้องการป้องกันการจมน้ำของเด็กทั่วโลก ทั้งนี้ ตัวเลขจากองค์การอนามัย
โลกพบวา่ ท่ัวโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3.6 แสนคน 

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

จุด'พลุ-ประทัด-ดอกไม้ไฟ'ฉลอง เสี่ยงอุบัติเหตุ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
     - นายการันต์ ศรีวัฒนบรูพา ผู้ช่วยโฆษก สพฉ. ระบุวา่ การจุดพลุ หรือประทัด ที่มีส่วนประกอบจากดินปืนและดิน สำหรบั
พลุ ดอกไมไ้ฟ ตามกฎหมายถือเปน็วัตถุอันตราย มีการควบคุมเรื่องการจำหนา่ยทีต่้องไดร้ับการอนุญาตก่อน ส่วนประชาชนท่ี
ซื้อพลุมาจุดเอง เราไม่แนะนำอยา่งยิ่ง เพราะมีอันตราย โดยเฉพาะวัยรุ่น หรือเยาวชนท่ีรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความระมัดระวัง 
เพราะสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บไดต้ลอดเวลา แม้แตย่ังไมไ่ด้จดุก็เกิดได้ ดังนั้น อันตรายจากพล ุดอกไม้ไฟ ไม่จำเป็นต้อง
โดนความร้อน แค่มีการเสียดสี หรอืกระแทกก็เกิดการระเบิดได้ทุกเมื่อ 

- 

แจ้งจับน้ำยาคอนแทกปลอม 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.  ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก 
     - น.ส.สิรินดา ตัลติศิลปพงศ์ อายุ 33 ปีและนายศราวุธ ลาภส่งผล กรรมการบริษัท 300 ร่ำรวย(โซลูช่ัน)จำกัด ผู้นำเข้า
ผลิตภณัฑ์น้ำยาคอนแทกเลนส์ แบรนด์ดรีมอาย(dream eye)เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ร.ต.อ.ชนัตพล จนัพลงาม รองสว.กก.4 
บก.ปคบ.ดำเนินคดีเจ้าของร้านค้าออนไลน์แพลตฟอร์มหนึ่ง หลังถูกปลอมแปลงผลติภณัฑ์นำไปขาย 

- 

เด็กสูบบุหร่ีไฟฟ้าปอดพังยับ 
     สื่อท่ีนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินวิส์ 
     - เพจ drama-addict ได้โพสต์เตือนภัยเกี่ยวอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยระบุว่า “คุณหมอท่านหนึ่งฝากมาเตือนพ่อแม่ 
เขาเจอเคสเด็กวัยรุ่น อายุสิบกว่าปี มา รพ. ด้วยอาการไอหอบเหนื่อย พอตรวจร่างกายซักประวัติ สรุป เป็น ปอดบวมจาก
แบคทีเรีย + เช้ือไวรัส และจากการซักประวัติ เด็กบอกว่า ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาระยะหนึ่งแล้ว และผล CT ปอดเด็กเกิดภาวะ 
EVALI ภาวะปอดอักเสบจากพวกสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งไประคายเคืองทำให้ปอดอักเสบและมีสภาพเหมือนรังผึ้ง ซึ่งมันจะ
ทำให้ปอดเสื่อมสภาพ ในหลายประเทศมีเคสที่ป่วยแบบนี้เยอะมากข้ึนเรื่อยๆ และเป็นมากในกลุ่มวัยรุ่น อย่างที่ อเมริกา พบ
ผู้ป่วย EVALI ที่ต้องนอนโรงพยาบาลทั้งสิ้น 2,807 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 68 ราย 

- 

เชื่อมข้อมูลสาธารณสุขผ่านคลาวด์ในปี 66  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot  
     - นายชัยวุฒ ิธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ดีอีเอส ได้เร่งลิงค์ข้อมลูสาธารณสุขโรงพยาบาล
รัฐทั่วประเทศผ่าน “คลาวด์กลางภาครัฐ” เล็งพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วไทย โดยร่วมกับรพ.และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สธ.
พัฒนา Health Link ระบบเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาทั่วประเทศอยา่งมีมาตรฐาน ปลอดภยั 
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ปัจจุบันมี รพ.เข้าร่วมโครงการแล้ว 150 แห่ง และอยู่ระหว่างการขยายผลอีก 100 แห่งทั่ว
ประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและอนญุาตให้ Health Link ดึงข้อมูลประวัติการรักษาของตนได้
อย่างสะดวกผ่านหลายช่องทาง โดยระยะแรกใช้ระบบเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย และระบบ H4U ของสธ.เป็นหลัก รพ.จะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรกัษา เพื่อแสดงผลให้แพทย์ที่อยู่ในทะเบียนของแพทยสภาใช้ประกอบการวินิจฉัย/รักษาได้ 

- 

กรุงไทย-แพทยสภา เปิดตัวแอปฯ "MD eConnect"  
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวหุ้น, ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มิติหุ้น) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, มติชน, การเงิน
ธนาคาร , บ้านเมือง, ผจก., มิติหุ้น , ประชาชาติธุรกิจ , hfocus, acnews, bangkok-today, pineapplenewsagency, 
posttoday,bluechipthai,natethip,hooninside,Thereporters, newsconnext, positioningmag, thejournalistclub, 
efinancethai, thailandplus, thaigov)  
    - แพทยสภา โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน MD 
eConnect ผู้ช่วยบริหารจัดการสำหรับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ เช่ือมโยงข้อมูลสำคัญบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการกับสมาชิกแพทยสภา 
ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์จำนวนประมาณ 70,000 คน และนักศึกษาแพทย์จำนวนประมาณ 16,800 คนทั่วประเทศ พร้อมเล็งต่อ
ยอดความร่วมมือ ยกระดับการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขท่ัวประเทศอย่างยั่งยืน 

- 

 


